

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับบริการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	การปรับปรุงแผน อัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลโชคชัยมี โครงสร้างการบริหารและระบบงานที่ เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน ๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลโชคชัย สามารถวางแผนอัตรากำลังให้ เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ๓. เพื่อให้เทศบาลตำบลโชคชัย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารบุคคลให้เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด	-	-	งานการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุง ตัดโอน ๒ ตำแหน่ง ๑. นักจัดการงานทะเบียนและ บัตร ปก./ขก. ๑ อัตรา ๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ปช. ๑ อัตรา กำหนด ตำแหน่งใหม่ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรรม โยธา (ผู้มีคุณวุฒิ) ๑ อัตรา	พ.ศ. ๒๕๖๗	-	-
๒	การสรรหาและเลือกสรร บุคคล เพื่อจ้างเป็น พนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลโชคชัย	๑. เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอกับ ปริมาณงาน ๒. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง	-	-	งานการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี้ ๑. พนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย วิศวกรโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ) ๑ อัตรา ๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับ รถบรรทุกขยะ ๑ อัตรา	๒๓ ก.ค. – ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	-	-

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ช่วงเวลาที่ยื่นโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓	การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	<p>๑. เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๒. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>เป้าหมาย ตำแหน่งประเภททั่วไป ๓ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ๑ ตำแหน่ง</p>	-	-	<p>งานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้</p> <p>๑. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นระดับชำนาญงาน</p> <p>๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็นระดับชำนาญงาน</p> <p>๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เป็นระดับชำนาญงาน</p> <p>๔. แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑</p>	<p>๘ ม.ค.๒๕๖๗</p> <p>๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗</p> <p>๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗</p> <p>๒ พ.ค. ๒๕๖๗</p>	-	-

๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงาน สาธารณสุข รุ่นที่ ๑๔	<p>๑. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถทำงานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๔. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๕. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน</p>	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๔ ซึ่งเทศบาลตำบลโชคชัย ส่งพนักงานเทศบาลตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการ ๑ คน ผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๒๗ ส.ค. - ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	-	-

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนิน โครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนา บุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<p>๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มีแนวทางการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของ ตนเองในการพัฒนาท้องถิ่นให้ ก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจ</p> <p>๓. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มี ประสบการณ์และเรียนรู้หลักการ บริหารงานจากการศึกษาดูงาน ท้องถิ่นอื่น</p> <p>๔. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระ อัจฉริยภาพ และสืบสานแนวคิดด้าน เศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p>	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๔,๕๒๔.๔๐	เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัด โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน ณ โรงแรมฟาวเท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา มี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๙ คน	๒๙ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓	โครงการส่งเสริม มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<p>๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลโชคชัยทุกระดับ มีความรู้ ความ เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณของข้าราชการ</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลโชคชัยทุกระดับ มีกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบ ราชการไทยตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีและหลักเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลโชคชัยทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มี คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลโชคชัยทุกระดับ มีความรู้ความ เข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์</p>	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๖๗๐	เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ จัดทำโครงการส่งเสริม มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลโชคชัย มีคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เข้าร่วม โครงการ ๑๓๓ คน	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	-	-

